

Phòng khám đa khoa Thái Hà +- Địa chỉ uy tín tại Hà Nội

Trải qua chặng đường dài 10 năm gắn bó cùng người có bệnh và sứ mệnh đem đến cho người bị bệnh phát hiện sự bất bình thường biệt về dịch vụ. Bệnh viện đa khoa Thái Hà đã cùng đang là 1 bệnh viện đa khoa chất lượng Hà Nội. Nhằm đạt được các thành công to như ngày nay, cần phải kể đến đảm bảo khám cách chữa bệnh an toàn, chất lượng cùng với các nhà cung cấp gần gũi mà bệnh viện đã cùng đang duy trì hàng ngày.

Vậy những nguyên tố làm nên một thương hiệu bệnh viện đa khoa Hà Nội uy tín chất lượng như hiện giờ là gì? Cùng với chúng tôi nghiên cứu sâu qua bài viết sau nhằm giúp cho bạn yên ổn tâm hơn lúc lựa [phòng khám Thái Hà](#).

Giới thiệu về chất lượng bệnh viện Thái Hà

Ngày nay, Phòng khám chỉ với 1 hạ tầng độc nhất vô nhị tại số 33 Kỳ Đồng, với nhóm y bác sĩ chuyên nghiệp, chuyên môn cao. Đặc thù là vào hai ngày cuối tuần, các bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai sẽ mang mặt ở phòng khám phục vụ cho mọi đối tượng bệnh nhân, theo phổ quát chuyên khoa. Bệnh nhân khi vào thăm khám sẽ được viên chức y tế hướng dẫn nồng hậu để khám bệnh theo đúng bắt buộc. Mục tiêu của phòng khám là chẩn đoán đúng bệnh, vì sự tin tưởng của bệnh nhân...

Cũng qua bàn thảo được biết, mong muốn của bà Mai Thị Linh cũng như tập thể bác sĩ nơi đây là bệnh nhân lặng tâm khi tới khám chữa bệnh. Hiện, Phòng khám đang hoàn tất những giấy tờ pháp lý để khai triển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong khoảng tháng 3-2019.

Đa dạng bệnh nhân khi đến phòng khám đã rất im tâm, tin tưởng vì được chữa khỏi bệnh. Điển hình như trường hợp của bệnh nhân nai lưng Đình Phúc, sinh 1960, thị trấn Bắc Sơn, huyện Kiến A, bị bệnh đau khớp gối rộng rãi năm liền, uống đủ những chiếc thuốc đông tây y hài hòa mà bệnh ko thuyên giảm. Được người bạn giới thiệu, ông Phúc mua tới Phòng khám đa khoa Hà Nội, vào ngày cuối tuần, ông được nhóm thầy thuốc BV Bạch Mai khám và trả lời điều trị, cũng như chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Sau sắp 2 tháng tuân thủ điều trị, ngày nay bệnh viêm khớp của ông Phúc đã ổn định, mùa đông này ông ko lo bị đau nhức xương khớp lúc thời tiết thay đổi...

Chi phí khám bệnh tại bệnh viện đa khoa Thái Hà

Bệnh phụ khoa nói chung hay các bệnh lý không bình thường nói riêng thường xuyên là những bệnh hơi phong phú về khu và tình huống ảnh hưởng. Do vậy cũng cũng như hầu như phòng khám, bệnh viện chất lượng vừa rồi cả nước, [phòng khám đa khoa Thái Hà](#) không có khả năng xác định cùng thông tin cụ thể về phí cách chữa cho người mắc bệnh được biết. Vì phí còn tùy vào số nhiều yếu tố lạ nhau.

Trường hợp mắc bệnh, thời điểm của bệnh

Đối tượng bệnh nhân (người trẻ, người cao tuổi cùng với các dấu hiệu triệu chứng bệnh của bệnh nhân)

Cơ địa của người mắc bệnh

Dạng bệnh nên điều trị: bệnh lý phụ khoa có đa số, qua đó trước khi thông báo mức chi phí trị bệnh phụ khoa, bác sĩ cần xác định rõ rệt loại bệnh phụ khoa đang mắc cần phải.

Cơ địa của người nhiễm bệnh có bệnh lý nào dĩ nhiên hay không

Phương án cách chữa bệnh

Thông qua đó, chuyên gia bệnh viện Thái Hà có thể lên quy trình cách chữa bệnh rõ ràng với từng tình huống người nhiễm bệnh trước nếu thực hiện những phương thức điều trị rõ ràng. Đây không chỉ là câu trả lời của phòng khám đa khoa Thái Hà về mức chi phí chữa bệnh phụ khoa mà như là câu trả lời chung của tất cả các bác sĩ tư vấn tiến hành việc tại cơ sở y tế uy tín qua cả nước.

Vậy khi không có tin tức chi tiết về bệnh tình thông qua hiệu quả xét nghiệm thì sẽ không có bất kỳ chuyên gia hoặc cơ sở y tế nào dám chắc chắn được Thống kê chuẩn xác về mức giá cách chữa bệnh cụ thể cho tất cả người bị bệnh.

Qua đó, để biết được xác thực phí của quá trình cách chữa, bạn cần đi kiểm tra cùng tiến hành những kiểm tra cần thiết nhằm được bác sĩ vạch ra kế hoạch trị cùng với giá cụ thể.

Điều cần thiết về phí chữa trị của [bệnh viện đa khoa Thái Hà](#) cụ thể là cứng cáp công khai - Minh bạch phần đông chi phí cho người bệnh trước lúc thực thi điều trị bệnh phụ khoa phải tất cả người ko cần phải lo âu về số tiền cần phải bỏ ra sau chữa trị.

Bệnh viện Thái Hà cùng với những điều bất thường biệt

Chi phí chữa đã được chúng tôi hỗ trợ ở nêu trên. Phần này, chúng tôi có thể hỗ trợ tới bạn thắc mắc: phòng khám đa khoa Thái Hà đang có tốt không?

Đội ngũ y chuyên gia

Để giảm đi hiện trạng quá vận tải bệnh nhân, cùng lúc đảm bảo nhu cầu săn sóc sức khỏe cho người bệnh một bí quyết rẻ nhất thì mang phổ quát phòng khám tư nhân đã ra đời. Nhưng chọn lựa phòng khám nào, nhà sản xuất ra sao, bác sĩ thế nào... Luôn là mối quan tâm của mỗi bệnh nhân khi với nhu cầu khám chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa Thái Hà mang địa chỉ số 11 Thái Hà Hà Nội là 1 trong những địa chỉ đáng tin cậy để người dùng và bệnh nhân chọn lựa khi muốn được hỗ trợ 1 cách thuận lợi nhất cho việc khám chữa bệnh của bản thân.

Phòng khám đa khoa Thái Hà đã và đang tăng trưởng mạnh mẽ hơn ở những chuyên môn: Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Nội, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh... Hàng năm, phòng khám đa khoa Thái Hà tiếp thụ khám và điều trị cho hàng ngàn người bệnh nhân trong và ngoài đô thị. Bên cạnh ấy, phòng khám cũng sở hữu công ty khám chữa bệnh, chăm nom sức khỏe cho tất cả các cán bộ công nhân viên tại những doanh nghiệp lớn trong đô thị. Trong hiện nay và tương lai, Phòng khám đa khoa Thái Hà vẫn luôn ko giới hạn quyết tâm trở nên một trong những cơ sở y tế được lựa chọn hàng đầu trong ngành nghề dịch vụ y tế tại Hà Nội để cập riêng và các đô thị khác tổng thể.

Môi trường khám trị sạch đẹp, rét mát

Bệnh viện đa khoa Thái Hà được trang bị cơ sở vật chất tiên tiến để phục vụ người phụ nữ được ngơi nghỉ thoải mái trong thời gian chờ đợi cùng với khám bệnh tại bệnh viện. Môi trường kiểm tra điều trị bệnh sạch có thể, thoáng mát giúp bệnh nhân có tâm lý hài lòng hơn.

Nhà cung cấp chăm nom cẩn thận

Ngoài công việc chăm nom trước cùng với trong quá trình xét nghiệm - Chữa, bệnh viện đa khoa Thái Hà còn cung ứng các bữa ăn dinh dưỡng miễn chi phí nhằm người có bệnh có thể nhanh chóng ổn định.

Chuyên dụng cho thường xuyên

Bệnh viện Thái Hà làm việc đều đặn 365 ngày trong năm và hằng ngày 24h nhằm kịp thời chăm nom sức khỏe người mắc bệnh cùng giúp cho người mắc bệnh trị bệnh sớm.

Phản hồi ngay lập tức

Mọi tin tức thắc mắc của người mắc bệnh luôn được những viên chức trong đã từng bộ phận của bệnh viện giải đáp ngay tức khắc. Người mắc bệnh có thể khởi hẳn chủ động và thuận tiện khi nhận thành quả nhận biết, thành quả kiểm tra, kiểm tra của mình, với bớt quá trình bồn chồn lo lắng lúc chờ đợi.

Thực hư tin đồn về phòng khám đa khoa Thái Hà

Qua thời gian cách đây không lâu có một số các lời đồn thổi nghiêm trọng về phòng khám Thái Hà. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào?

Như chúng ta đã biết, tất cả những loại gì mới luôn có thể có các phản hồi không bình thường nhau có thể là tích cực hay thụ động.

Đầu tiên, nếu như nhận thấy được những phản hồi thiếu tích cực của 1 cơ quan nhỏ lời biết đến bên trên các trang web hoặc diễn đàn. Điều trước hết mà ban lãnh đạo phòng khám đa khoa Thái Hà muốn kể là lời cảm ơn về các biết đến, xem xét đó.

Có hạ tầng y tế khang trang, lịch sự - Phòng khám đa khoa Thái Hà luôn mang lại sự ưng ý, đầy thiện cảm đối mang bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Các phòng như phòng xét nghiệm, phòng tiểu phẫu, phòng lưu bệnh... đều được vô trùng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công đoạn chữa trị, giảm thiểu xảy ra 1 số biến chứng viêm nhiễm không đáng sở hữu.

Điều đáng chú ý nhất tại Phòng khám đa khoa Thái Hà chính là luôn vun đắp hệ thống y tế tư vấn trực tuyến chóng vánh, nhiệt thành, bảo mật thông báo cho bệnh nhân vô cùng hiệu quả. Các bệnh nhân sở hữu thể đặt lịch hẹn, lịch khám bệnh thậm chí tuyển lựa được các Y bác bỏ sỹ mà mình tin tưởng.

Phản hồi của người mang bệnh nếu cách điều trị tại bệnh viện đa khoa Thái Hà

Khi đã kiểm tra cùng cách điều trị bệnh tại [phòng khám đa khoa 11 Thái Hà](#), có đa số người nhiễm bệnh gửi tới tâm thư hoặc lời biết đến chân thành cho phòng khám đa khoa Thái Hà:

Chị TT (nhân viên văn phòng ở Hà Nội - 33 tuổi)

Tôi bị bệnh viêm âm đạo, sau này cũng đã điều trị nhiều vị trí với phần lớn phương thức khác thường nhau. Mặc dù lúc về nhà đã làm sạch sạch sẽ kỹ càng song bệnh vẫn tái nhiễm. Một lần được sự giới thiệu của chị bạn cùng tổ chức cần phải thử đến bệnh viện Thái Hà chữa. Ở đây, tôi được các bác sĩ chuyên khoa cùng điều dưỡng viên chăm nom rất là nhiệt liệt, kỹ lưỡng. Tới nay tôi đã điều trị cùng với về nhà được 4 tháng, bệnh không có dấu hiệu phát lại. Tôi vô cùng tin tưởng bởi quá trình nồng hậu, phương án chữa trị và dịch vụ của bệnh viện. Hai tháng nữa, chắc chắn tôi sẽ trở lại nhằm đăng ký kiểm tra phụ khoa định kỳ ở đây.

Chị NN (ba đình - Hn)

Tôi đã cách chữa bệnh tại đây, giờ bệnh đã khỏi hẳn rồi, không còn khó chịu nữa, mọi hiện tượng chùng như chưa từng xảy đến bên trên thân thể tôi. Ở đây, không chỉ đang có bác sĩ tư vấn nhiều năm kinh nghiệm, những y tá cùng với nhân viên điều dưỡng cũng cực kỳ nồng hậu. Phòng khám cùng phòng bệnh nhân thường xuyên rộng rãi có rất nhiều điều hòa, ti vi... Tóm lại đến xét nghiệm, cách chữa bệnh ở đây, tôi nhận thấy như chính mình đang được đi nghỉ tại khách sạn vậy. Chúc phòng khám thường xuyên nỗ lực cùng bổ sung được những gì đang có ở hiện nay

Bên cạnh đó còn có vô số tâm thư khám phụ khoa của rất đông chị em phụ nữ được gửi tới về phòng khám nhằm khẳng định uy tín phòng khám Thái Hà đã cùng với đang làm được, cố gắng tăng cường để dùng cho thể trạng toàn dân, toàn thị trấn hội.

Mọi thông tin cụ thể về phòng khám đa khoa Thái Hà, hãy tới trực tiếp phòng khám ở cơ sở số 11 - Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội hay gọi tới hotline: 0365 115 116 để được những chuyên gia chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa trực tiếp cùng cụ thể hơn. Thông qua đó cũng có thể tự nhận dạng về bệnh viện cũng như **[phong kham đa khoa Thai Ha co tot khong](#)** trong những trải nghiệm thực tiễn.

Nguồn.

- [Review phòng khám đa khoa Thái Hà uy tín](#)
- [Review chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà](#)
- [Review phòng khám đa khoa Thái Hà chất lượng tốt](#)
- [Review đánh giá phòng khám đa khoa Thái Hà](#)

Khẳng định đảm bảo ở bệnh viện Thái Hà

Tọa lạc ở trung tâm Hà Nội

Địa chỉ của bệnh viện là số 11 Thái Hà – Đống Đa – Hà Nội. Đây là các con phố thuộc trung thực lòng xã hà nội, rất dễ sắm cùng đáng thoải mái. Sở hữu tổng diện tích sấp 200 m², phòng khám Thái Hà có đa số những khoa phòng: phòng cấp cứu, phòng tránh phẫu thuật, phòng siêu thanh, phòng tránh xét nghiệm... đáp ứng được những nhu cầu khám cách chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Cùng lúc, chất lượng ở phòng khám Thái Hà còn nổi trội là địa chỉ chuyên chữa trị những bệnh về phụ khoa, nam khoa, hậu môn trực tràng, điều trị bệnh viêm cánh cùng với các bệnh thị trấn hội.

Hàng ngũ y thầy thuốc khiến bằng lòng hồ hết người nhiễm bệnh

Uy tín nhóm y thầy thuốc tại bệnh viện là chỉ tiêu phần nhiều người quan tâm. Sở hữu tâm huyết nghề nghiệp, y thầy thuốc ở đây đều nồng nhiệt, chu đáo cùng với sẵn sàng trợ giúp người bệnh tận tình.

Chúng tôi có đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tá chuyên trách trực coi ngó người mắc bệnh 24/24h rất nhiều các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ và chủ nhật.

Chúng tôi quy tụ cặp ngũ y thầy thuốc nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, không giới hạn học tập, tham khảo, vận dụng công nghệ hiện đại đi đến khám chữa bệnh.

Phòng khám sở hữu đảm bảo quốc tế về trang vật dụng

Bệnh viện Thái Hà sở hữu đội ngũ chụp mạch số hóa xóa nền (dsa), công nghệ xâm lấn tối thiểu, chụp xq công nghệ số, siêu thanh màu 3 chiều, công nghệ dao leep, vật dụng phẫu thuật soi soi, hệ thống khám tiên tiến.

Trang trang bị máy móc kỹ thuật đa số được du nhập từ mỹ,, nhật bản là các nước có nền y khoa phát triển... cùng không dừng đổi mới, thay để theo kịp những nước vừa rồi toàn cầu.

Tại phòng khám có: đề phòng cấp cứu, phòng tránh nhiễm dịch chuyên dụng, diệt trùng, phòng siêu âm, phòng tránh khám, phòng tiểu phẫu đạt chuẩn, đề phòng chờ đa dụng cụ.

Thành ra, tới có bệnh viện, bạn sẽ được chuẩn đoán bệnh lý chính xác và kịp thời điểm. Cùng lúc sản xuất cho người mắc bệnh ko gian cấp cứu, chữa trị, bình phục khép kín và bảo mật lúc buộc phải.

Tối ưu về nhà sản xuất

Tới có bệnh viện Thái Hà, người nhiễm bệnh sẽ được chuyên dụng cho chu đáo hết dạ nhanh chóng trong khoảng các bước đầu tiên. Các băn khoăn của bạn sẽ được giải đáp:

Giá bán điều trị như thế nào? 100% chi phí của chúng tôi thường xuyên công khai, sáng tỏ cùng với được nhập đội ngũ chăm chút. Khi đến kiểm tra, bạn sẽ được bác sĩ tư vấn những cách thức điều trị bệnh cùng không chi phí từ đó bạn mang thể nghĩ suy cùng chọn lọc bí quyết thích hợp.

Phòng khám mang trả lời online không?: lực lượng tư vấn toàn bộ, làm vấn đề ân phải, lịch sự. Ngay cả lúc giải đáp online hay trong điện thoại thì tính danh của bạn cũng sẽ không mắc mách nhỏ.

Với khiến ngoài giờ hoặc không?: chúng tôi dùng cho bệnh nhân nhắc cả phía ngoài giờ hành chính cùng với ngày nghỉ.

Nhà sản xuất sản sóc ra sao?: sản sóc tử mĩ, sản xuất bữa ăn miễn phí nhằm người bệnh nhanh phục hồi.

Thông báo đa số thông báo về bệnh tình, dứt điểm giữ bí mật đặc biệt về danh tính nếu người mang bệnh hay gia đình đề nghị.

Xoành xoạch lắng nghe lời khuyên cùng phản hồi chóng vánh.

Lực lượng y thầy thuốc giàu trình độ

Bệnh viện đa khoa Thái Hà là nơi tập trung phổ biến bác sĩ chuyên nghiệp. Các bác sĩ tại Thái Hà đã được tu nghiệp tại nước bên ngoài nghiên cứu những cách chữa trị bệnh hiện đại vừa qua thế giới. Chúng tôi thường xuyên đề cao mô phỏng một bác sĩ một người mắc bệnh, thường đảm bảo đảm bảo là bên trên hết. Đội ngũ viên chức tư vấn các bạn miễn giá vô cùng gần gũi, linh động chính là câu nổi duy trì niềm tin của mọi người đối có bệnh viện.

Hệ thống máy móc đương đại

Công nghệ nhận diện xác thực bằng kiểm tra tâm thần bio.

Kỹ thuật dao leep dùng sóng tầng cao thông qua dây dẫn loop.

Thiết bị điều trị liệu trực tràng đại thần lực cách chữa lành hẳn được những bệnh như bệnh trĩ, nút lỗ đít, polip hậu môn...

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu là cách thức chữa bệnh viêm cánh thành quả vĩnh viễn.

Phòng thủ thuật diệt trùng đạt quy chuẩn quốc tế với thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh ra qua cùng với sau giai đoạn tiểu phẫu.

Thái độ phục vụ nhiệt liệt, cẩn thận

Phòng khám Thái Hà với không gian phổ quát, thoáng mát, hiện đại và đầy đủ luôn tiện nghi. Lúc đến mang chúng tôi, bạn có thể cảm thấy thỏa đáng mang những mức giá mà bản thân bỏ ra. Bệnh viện ngoài mặt thích hợp, trang nhã, phù hợp có thẩm mỹ người Việt.

Bệnh nhân được chỉ dẫn chăm chút, tỉ mỉ tức khắc từ những bước đầu tiên lúc đến phòng khám: đăng ký xét nghiệm bệnh, thăm khám, những bước kiểm tra, lấy kết quả, tái khám...

Thứ tự quản lý thuốc chặt chẽ, chi phí phù hợp, an toàn đặc tính đảm bảo tuyệt nhiên.

Nhiều toát mục khuyến mại, tri ân đều đặn được áp dụng giúp cho bệnh nhân được lợi những khuyến mại to.

Nhanh chóng cả thăm xét nghiệm và chuẩn đoán không với bệnh, bạn vẫn nhận được quá trình giải đáp tận tâm từ thầy thuốc nhằm sở hữu những lưu ý nâng cao cùng đảm bảo sức khỏe cho chính mình.

Chi phí cả thường xuyên được niêm yết, công khai và minh bạch không gây hoang mang cho người mắc bệnh

Bảo đảm quyền riêng tư của người nhiễm bệnh

Bệnh viện Thái Hà chuyên cách điều trị về các bệnh phổ hội, bệnh phụ khoa, bệnh nam khoa, bệnh trĩ, điều trị bệnh viêm cánh,... Đây là những dạng bệnh tế nhị, nhạy cảm. Do đó chúng tôi thường tôn trọng quyền tư riêng của người mắc bệnh. Cam kết không sử dụng hình ảnh, không tiết lộ tính danh, bệnh tình nếu như chưa được sự cho phép của người bị bệnh. Bạn khỏi hẳn yên ổn tâm cùng với thấy hài lòng khi đến có chúng tôi.

Thả sức về thời gian

Nhằm đáp ứng một lượng nhu cầu lớn của người có bệnh khiến việc theo giờ hành chính, bệnh viện còn khiến phía ngoài giờ, mở cửa từ 7 - 21h hằng ngày (kể cả ngày lễ, tết). Cho nên bạn với thể chọn lọc sườn giờ thích hợp sở hữu chính mình để xếp trong liên hệ của chúng tôi. Khám bên ngoài giờ không hề nảy sinh thêm giá tiền nào không bình thường.

Giá bán xét nghiệm điều trị

Giá thành khám và điều cách điều trị tại bệnh viện đa khoa Thái Hà được công khai cùng với niêm yết rõ ràng, không gây hoang mang cho người bệnh. Bên cạnh đó, lúc mua thuốc tại phòng khám Thái Hà, bạn cũng không phải sắm có chi phí trên trời như những chia sẻ của phổ quát người khi đi kiểm tra bệnh tại khu vực không bình thường. Những bác sĩ tại Thái Hà luôn phương án tới 1 phương pháp chữa vừa giảm bớt, vừa thành quả nhằm làm sao tiết kiệm cho bệnh nhân của chính mình.

Những Đánh giá khẳng định chất lượng của bệnh viện đa khoa Thái Hà chắc chắn sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian, tiền tài cùng với mang lại kết quả cách điều trị bệnh tốt. Địa chỉ ở mục "bác sĩ chuyên khoa tư vấn" để san sát trực tiếp có thầy thuốc tại bệnh viện.

- <https://orsam.org.tr/paketler/ckfinder/dosyalar/files/pkthaiha1503202411.pdf>
- <https://www.indiaassignmenthelp.com/mas/assets/uploads/userfiles/files/india/pkt>
- <http://api-datakcb.orenda.vn/api/FileUpload/GoToViewUserUpload?url=File/pkthaiha1503202408.pdf>
- https://buan.ac.bw/common_up/buan/files/pkthaiha1503202408.pdf
- <https://www.sitecontabil.com.br/ckfinder/userfiles/files/tabil/pkthaiha1503202402.pdf>
- https://gdnn.tphcm.gov.vn/Uploads/HoiDap/2024/3/pkthaiha1503202415_1616570.pdf
- <http://vepr.org.vn/upload/533/fck/files/ver/pkthaiha1503202410.pdf>
- <http://velkoobchod-man.eu/ckfinder/userfiles/files/pkthaiha1503202403.pdf>
- <https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/1/1518/pkthaiha1503202407.pdf>
- <https://www.tour-beijing.com/ckfinder/userfiles/files/tour/pkthaiha1503202405.pdf>
- <https://breastcanceralliance.org/ckfinder/connector?command=Proxy&lang=vi&ty>
- <https://clubberia.com/js/ckfinder/userfiles/files/pkthaiha1503202406.pdf>
- <https://allduniv.ac.in/ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=Down>
- <https://www.sharp-calculators.com/files/ckfinder/files/slide/pkthaiha1503202409.pdf>
- <http://gdtp.xaydung.gov.vn/Content/images/files/pkthaiha1503202412.pdf>